



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รับเลขที่..... 1655 เวลา 10.30 น.
 วันที่ 24 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานนิติการ โทร. ๕๐๕

ที่ พช ๕๑๐๐๑.๓/ว ๒๙๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ฝ่ายนโยบายฯ
- ฝ่ายงบประมาณ
- ฝ่ายตรวจติดตามฯ
- ฝ่ายสถิติข้อมูล

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผู้อำนวยการกองทุกกองราชการ, หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คำนึงถึงภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครองข้างต้น และขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เจ้าหน้าที่) ทั้งนี้ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน จึงแจ้งเวียนมายังทุกกองราชการทราบ สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครองดังกล่าว ไปยังช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) หรือผ่านช่องทาง QR Code แนบท้ายประกาศฯ โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายวิชัย ผดุงนีก)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มงานนิติการ
รับเลขที่ 197 เวลา 11:25 น.
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
ผู้รับ 
ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๔๐



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รับเลขที่ ๒๕๖๐ เวลา 10:๑๐
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
ผู้รับ 

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คำนึงค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ดังนั้น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครองข้างต้นและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๘ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ภายในกำหนดด้วย ละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานนิติการ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๔๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

20/7/23



พจน.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 6593
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๕๖๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คำนึงถึงภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครองข้างต้น และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๘ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
 โทร. ๐๒ ๒๕๓.๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๒



การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 40169
วันที่ 7 ก.ค. 2562
เรื่อง

ส่วนราชการ กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) โทร ๐-๒๗๕๑-๗๐๒๑

ที่ มท ๐๓๐๙.๗/๑๘๕๘๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกรมการปกครองอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คำนึงถึงภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครองจึงขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยรายละเอียดประกาศกรมการปกครองและแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ จันทร์รัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 2062
วันที่ 7 ก.ค. 2562
เรื่อง



ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยกรมการปกครองอยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่ากฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายคุ้มค้ำกับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ วรรคสี่ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการดังนี้

๑. รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๗๐๒๑

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจบ จันทรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง



(สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) (สำหรับประชาชน)